



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา โรงพยาบาลสวนปรุง นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ
 - ๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 - ๒) ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 - ๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยเริ่มจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติศักดิ์ วิบูลย์มา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>		<u>ชื่อ - สกุล</u>
๑	๐๐๒	นายอนุมาส	ปิ่นชัย
๒	๐๓๑	นายกฤษฎา	ชุมภูบาง
๓	๐๐๓	นายพัฒนพงศ์	สุวรรณเลิศ

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>		<u>ชื่อ - สกุล</u>
๑	๐๐๒	นางสาวอาทิตย์ยา	สุดใจ
๒	๐๐๕	นางสาวกัลยาณี	เมฆอรุณ
๓	๐๑๐	นางสาวรัตติกาล	ธรรมใจ

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>		<u>ชื่อ - สกุล</u>
๑	๐๐๒	นายพัทรพงศ์	กันทะวงศ์

